

บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคุณภาพบัณฑิตพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ที่สำเร็จการศึกษาระหว่างปี พ.ศ. 2543-2547 พบว่า

1. คุณภาพบัณฑิตพุทธศาสตร์จำแนกตามปีการศึกษา 2543-2547 โดยภาพรวมทั้ง 9 ด้านจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความสอดคล้องใน 3 อันดับแรกทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพบว่ามีความสอดคล้องกันสองด้านคือ ด้านปฏิปทาน่าเลื่อมใสและด้านมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เทียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม หากเมื่อพิจารณาแยกตามปีการศึกษาตั้งแต่ปี 2543-2547 จะพบว่าปีการศึกษา 2543 มีความสอดคล้องกันสองด้าน คือด้านปฏิปทาน่าเลื่อมใส และด้านมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เทียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม

ปีการศึกษา 2544 พบว่ามีความสอดคล้องกัน 2 ด้าน คือ ด้านปฏิปทาน่าเลื่อมใส และด้านใฝ่รู้ใฝ่คิด ปีการศึกษา 2546 พบว่ามีความสอดคล้องกันสองด้านคือ ด้านปฏิปทาน่าเลื่อมใสและด้านเป็นผู้นำจิตใจและปัญญาปีการศึกษา 2547 พบว่ามีความสอดคล้องกันหนึ่งด้านคือด้านมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เทียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม

2. คุณภาพบัณฑิตพุทธศาสตร์จำแนกตามคณะโดยภาพรวมทั้ง 9 ด้านจากคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความสอดคล้องใน 3 อันดับแรกทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า มีความสอดคล้องกัน 2 ด้านคือด้านปฏิปทาน่าเลื่อมใสและด้านมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เทียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม หากเมื่อพิจารณาแยกตามคณะพบว่า คณะพุทธศาสตร์มีความสอดคล้องกัน 1 ด้าน คือ ด้านเป็นผู้นำจิตใจและปัญหา คณะสังคมศาสตร์พบว่า มีความสอดคล้องกัน 1 ด้าน คือ มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส คณะครุศาสตร์พบว่า มีความสอดคล้องกัน 1 ด้าน คือ ด้านมีปฏิปทาน่าเลื่อมใส และคณะสังคมศาสตร์พบว่ามีความสอดคล้องกัน 2 ด้าน คือ ด้านปฏิปทาน่าเลื่อมใส และด้านมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เทียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม

3. คุณภาพบัณฑิตพุทธศาสตร์โดยภาพรวมทั้งหมดทั้ง 9 ด้าน จากคุณลักษณะที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาความสอดคล้องใน 3 อันดับแรก ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพพบว่ามีความสอดคล้องกัน 2 ด้าน คือ ด้านปฏิปทาน่าเลื่อมใส และด้านมีศักยภาพพร้อมที่จะพัฒนาตนเองให้เทียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม

วีระ สิริเสรีภาพ. 2549. รายงานการวิจัย คุณภาพบัณฑิตพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่สำเร็จการศึกษาปี 2543 – 2547 = Quality of undergraduate students of Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiang Mai Campus, graduating between B.E.2543 – 2547. เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่.